

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *10549*/UBND-NC

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2018

V/v triển khai một số nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm trong công
tác phòng, chống tội phạm những
tháng cuối năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các thành viên BCD phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh.

Ngay từ đầu năm 2018, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh đã tập trung chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội; các sở, ban ngành và địa phương đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch về phòng, chống tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm đều được khẩn trương điều tra làm rõ; tỷ lệ điều tra, phá án hình sự trong 09 tháng đầu năm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (*đạt 84,81%*); đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm với nhiều nội dung, hình thức thiết thực, đa dạng, tạo được lòng tin và sự tham gia tích cực của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong những tháng cuối năm 2018, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan tới bạo lực, chiếm đoạt tài sản, tội phạm có tổ chức; các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, sử dụng công nghệ cao...

Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tiếp tục chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, nhằm kiểm chế phạm pháp hình sự, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới. Trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh tại Công văn số 2145/TTr-CAT-PV01(CS) ngày 27/9/2018, UBND tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp và các cơ quan chức năng cần tập trung bám sát các nội dung Kế hoạch số 2290/KH-UBND ngày 09/3/2018 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2018 trên địa bàn tỉnh để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội

dung chương trình, công tác bảo đảm đúng tiến độ đề ra, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tổ chức quán triệt và triển khai có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh. Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của tất cả các sở, ban ngành, địa phương. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra các điểm nóng về tội phạm hoặc có cán bộ, chiến sĩ dưới quyền tiêu cực, tham nhũng, dung túng, bảo kê cho các hoạt động của tội phạm thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu, xem xét điều chuyển, bố trí công tác khác.

2. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, phòng, chống tội phạm trong từng cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, loại ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất. Đối với những cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng tùy theo tính chất, mức độ để điều chuyển, bố trí công tác khác hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo niềm tin cho nhân dân; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức kỷ cương, liêm chính, tuân thủ pháp luật.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến tỉnh. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, phải căn cứ Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, giải quyết theo phương châm 04 tại chỗ (chi huy, lực lượng, phương tiện, hậu cần).

4. Làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, lĩnh vực nổi lên để chủ động tham mưu lãnh đạo các cấp ban hành kế hoạch, giải pháp đấu tranh. Xác lập các chuyên án tập trung đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động bảo kê, “tín dụng đen”, đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp phạm tội; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, mua bán người, giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, đối tượng truy nã; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi; tội phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm; tội phạm ma túy... Nâng cao chất lượng công tác điều tra, phát hiện, củng cố tài liệu, chứng cứ, xử lý nghiêm minh các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật; mở các lớp tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho cán bộ các đoàn thể, cán bộ cấp cơ sở; đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp lồng ghép thông tin về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trong các vụ án cụ thể, đánh giá vai trò của quần chúng, của các lực lượng... để tăng hiệu quả tuyên truyền. Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường vai trò của

nhân dân trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát. Rà soát, kiện toàn các tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... đặc biệt duy trì phát huy hiệu quả mô hình “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh trật tự ở cơ sở. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, mâu thuẫn trong nhân dân ngay tại cơ sở không để phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

6. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định mới của pháp luật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật nước ngoài trong tình hình hiện nay, Chỉ thị số 17/CP-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi những quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn, không tạo kẽ hở để tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm.

7. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh công tác phòng, chống tội phạm tại các địa phương; đồng thời biểu dương thành tích, nhân điển hình tiên tiến, chiến công của các lực lượng chuyên trách và quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

8. Giao Công an tỉnh (*Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh*) theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành, địa phương thực hiện công văn này; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an (b/c);
- LĐ VP. UBND tỉnh;
- Lưu VP, TN, LT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Vinh